

แต่ถ้าใครมีทรัพย์สินสมบัติในโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่
เปิดใจช่วยเหลือ ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไร?

1 ยอห์น 3:17

นักบุญ นิโคลัส

นักบุญ นิโคลัส เป็นผู้นำในคริสตจักรที่ประเทศตุรกีในศตวรรษที่ 3, เรื่องเล่า
เกี่ยวกับซานต้าคลอสมีต้นกำเนิดจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักบุญ นิโคลัส คำว่าซานต้า
คลอสมาจากภาษาดัตช์ "Sinterklaas" ซึ่งแปลว่านักบุญ นิโคลัส มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง
ที่น่าจะเป็นความจริงเกี่ยวกับ นักบุญ นิโคลัส เวลาเขากำลังเดินกลับบ้านเขาได้ยินคน
หนึ่งนั่งอยู่ในบ้านพูดกับภรรยาว่าจะขายลูก 3 คนเป็นผู้หญิง ชายตัวเพื่อที่จะได้
จ่ายค่าสินสอดจะได้ให้ลูกสาวแต่งงานได้ เพราะในสมัยนั้นผู้หญิงจะต้องเป็นคน
จ่ายค่าสินสอด เขาก็เลยกลับไปที่บ้านกลางคืนแล้วก็โยนถุงที่มีเหรียญทองคำเข้า
หน้าต่าง แล้วหลังจากนั้นเห็นว่าลูกสาวคนนึงสามารถแต่งงานได้ ก็เลยกลับมาอีก 2
ครั้งและให้ถุงอีก 2 ถุง ครั้งสุดท้ายเวลาโยนเข้าหน้าต่าง ถุงทองคำได้ตกในถุงเท้าที่
ตากแห้งอยู่ข้างๆไฟ และครั้งสุดท้ายนั้นพ่อก็แอบรอดูว่าใครที่เป็นคนบริจาค และได้
กระโดดออกไปจับชุดของ นิโคลัส แล้ว นิโคลัส ขอร้องอย่าบอกใครมันเป็นเรื่อง
สำคัญที่จะรู้ว่าหลายอย่างที่เป็นวัฒนธรรมคริสต์มาสก็อาจจะมาจากวัฒนธรรมของ
ชาวโลกของประเทศยุโรปก่อนที่จะเป็นคริสเตียน เพราะเหตุผลนี้ขอให้เราติดสนิท
กับสิ่งที่ดี และขอให้เราทิ้งสิ่งที่ไม่สำคัญ ขอให้อธิษฐานเพื่อสติปัญญาที่จะแยกแยะ
สำหรับครอบครัวของผม ผมได้สัญญาว่าจะไม่โกหกลูก ผมจะไม่บอกว่ามีซานต้าที่
ยังมีชีวิตอยู่ที่ขั้วโลกเหนือกับพวกคนแคระ ที่นั่งกวางที่บินได้เพื่อจะมาส่งของขวัญให้
เด็กๆ ลูกของผมก็จะรู้ว่าของขวัญได้มาจากใครบ้าง และสำคัญที่สุดก็จะใช้เวลาใน
การระลึกถึงของขวัญที่ดีที่สุด คือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเพื่อเป็นการไถ่บาป
ให้เราทุกคนที่เชื่อ

เทศกาลคริสต์มาส

จากมัทธิว

เรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้ คือมารีย์ผู้เป็นมารดาของ
พระเยซูนั้น เดิมโยเซฟได้สู่ขอหมั้นกันไว้แล้ว ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกัน
ก็ปรากฏว่า มารีย์มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่โยเซฟ
คู่หมั้นของเธอเป็นคนชอบธรรม ไม่ต้องการจะแพร่งพรายความเป็นไป
ของเธอ ต้องการจะถนอมหมั้นเสียลับๆ เมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ ก็มี
ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระเจ้าเป็นเจ้า มาปรากฏแก่โยเซฟในความ
ฝันว่า “โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่าน
เลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชาย แล้วจงเรียกนามท่านว่า เยชู
เพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา”
ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวาทะขององค์พระเจ้าเป็นเจ้า ซึ่ง
ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวาทะว่า “นี่แน่ะ หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะ
ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิม
มานูเอล” (แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา) เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตาม
คำซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระเจ้าเป็นเจ้าสั่งนั้น คือได้รับมารีย์มาเป็นภรรยา
แต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่าให้พระกำเนิดบุตรชายแล้ว และโย
เซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยชู พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮม
แคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด ภายหลังมีพวกนักปราชญ์จาก
ทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม ถ้ามว่า “พระกุมารผู้ซึ่งทรงบังเกิดมา

เป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนี้ผู้นั้นอยู่ที่ไหน? เราได้เห็นดาวของท่านทางทิศ ตะวันออก และเราจึงมาเพื่อจะนมัสการท่าน” เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ ยินดีดังนั้นแล้ว ก็ว่านายพระทัย ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยว่านวายใจ ไปด้วย แล้วท่านทรงให้ประชุมพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ ของประชาชน แล้วก็ตรัสถามพวกเขาว่า “พระคริสต์จะทรงบังเกิดที่ ไหน?” พวกเขาทูลว่า “ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าผู้เผยพระ วจนะได้เขียนไว้ ดังนี้ว่า ‘บ้านเบธเลเฮม ในแผ่นดินยูเดีย จะไม่เป็น บ้านที่เล็กน้อยที่สุดในสายตาของพวกผู้ครองแผ่นดินยูเดีย เพราะว่า เจ้านายองค์หนึ่งจะออกมาจากท่าน ผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอล ชน ชาติของเรา’ ” แล้วเฮโรดจึงทรงเชิญพวกนักปราชญ์เข้ามาอย่างลับๆ ทรงสอบถามพวกเขาจนได้ความถี่ถ้วนถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้น แล้วท่านทรงให้พวกนักปราชญ์ไปยังบ้านเบธเลเฮมรับสั่งว่า “จงไป ค้นหาพระกุมารนั้นเถิด เมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะไป นมัสการท่านด้วย” พวกนักปราชญ์จึงไปตามรับสั่ง และดาวซึ่งพวกเขา ได้เห็นทางทิศตะวันออกนั้นได้นำหน้าพวกเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนือ สถานที่ซึ่งพระกุมารอยู่นั้น เมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มี ความยินดียิ่งนัก เมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้น แล้วเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวาย เครื่องบรรณาการแก่พระกุมาร คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ แล้ว พวกนักปราชญ์ได้รับคำเตือนในความฝัน ไม่ให้กลับไปเฝ้าเฮโรด พวกเขาจึงกลับไปยังเมืองของพวกเขาตามทางอื่น เมื่อพวกเขาไปแล้วก็มีทูต

แจกอภัย เขาให้แก่บรรดาคนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่ เป็นนิรันดร์” และพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่าน และอาหาร แก่คนที่กิน ก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่าน และจะทรงเพิ่มพูน เมล็ดพืชของท่าน ทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของ ท่านเจริญขึ้น โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่ง เพื่อบริจาคม ด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอ และจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเรา ขอขอบพระคุณพระเจ้า เพราะของประทานที่เกินความคาดคิดซึ่ง พระองค์ประทานนั้น -2 โครินธ์ 9:6-11, 15

ส่วนพวกที่มั่งคั่งในชีวิตนี้ จงกำชับพวกเขาไม่ให้เยอหยิ่ง หรือมุ่งหวังใน ทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืน แต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่าง บริบูรณ์ เพื่อให้เราได้ชื่นชม จงกำชับพวกเขาให้ทำการดี ให้ทำการดี มากๆ ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน การทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่ เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้า เพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิต คือชีวิตที่แท้จริงนั้น -1 ทิโมธี 6:17-19

อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะว่าโดยการทำเช่นนั้น บางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว อย่าละเลยที่จะทำความดี และแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอ พระทัยพระเจ้า -ฮีบรู 13:2, 16

...อย่าถูกลอกเลย ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระเจ้าผู้สร้าง แห่งบรรดาดวงสว่าง ใน พระองค์ไม่มีการ แปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง -ยากอบ 1:16-17

ใช้ของพวกเขามาได้ แต่หญิงคนนี้ในสภาพที่ยากจน เอาเงินเลี้ยงชีพ
ทั้งสิ้นของนางใส่ลงไปจนหมด” -มาระโก 12:41-44

จงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่าน และถ้าใครเอาสิ่งของของท่านไป ก็อย่า
ทวงคืน จงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่เราท่านปรารถนาให้เขา
ปฏิบัติต่อท่าน จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสั้นแน่นพูน
ล้นเต็มหน้าตักของท่าน เพราะว่าเมื่อท่านดวงให้เขาเท่าไร ท่านก็จะ
ได้รับการดวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกัน” -ลูคา 6:30-31, 38

แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ระวังให้ดี จงหลีกเลี่ยงจากความโลภ
ทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือย”

ลูคา 12:15

ข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่อง เพื่อให้เห็นว่าโดยการ
ตรากตรำงานแบบเดียวกันนี้ เราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อย และระลึก
ถึงพระวาระของพระเยซูขององค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที่พระองค์ตรัสว่า ‘การ
ให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’ ” -กิจการ 20:35

นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย คนที่
หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ
ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดาย ไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรง
รักคนที่ให้ด้วยใจยินดี และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่
ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอ
ท่านยังมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วย ตามที่เขียนไว้ว่า “เขา

สวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า ได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความ
ฝันแล้วบอกว่า “จงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์
และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหาพระ
กุมาร เพื่อจะประหารชีวิตเสีย” ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้น พา
พระกุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์ และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรด
สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวาระขององค์พระผู้
เป็นเจ้า ซึ่งได้ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวาระว่า เราได้เรียกบุตรของเราให้
ออกมาจากอียิปต์ เมื่อเฮโรดทรงเห็นว่าพวกนักปราชญ์หลอกท่านก็
กริ้วยิ่งนัก จึงทรงส่งคนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหมดในบ้านเบธเลเฮม และใน
บริเวณใกล้เคียงที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมา โดยนับเวลาตามที่ท่าน
ทรงทราบจากพวกนักปราชญ์ ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวาระที่ตรัส
ผ่านทางเยเรมีย์ผู้เผยพระวาระว่า “ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามัท เป็น
เสียงโอดครวญและร่ำไห้ เสียงดัง คือนางราเชลร้องไห้คร่ำครวญ
เพราะบรรดาบุตรของตน นางไม่รับฟังคำปลอบใจ เพราะบุตรทั้งหลาย
ไม่อยู่แล้ว” เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนม์แล้ว ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์
พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันที่ประเทศอียิปต์ สั่งว่า
“จงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอล เพราะพวกที่
เป็นภัยต่อชีวิตของพระกุมารนั้นตายแล้ว” โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระ
กุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอล แต่เมื่อได้ยินว่าอารเคลาอัส
ครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นพระบิดา เขาก็ไม่กล้าไปที่นั่น
และเมื่อได้รับคำเตือนในความฝัน จึงเลยไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยใน

เมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ เพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะ ซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าท่านจะได้ชื่อว่าชาวนาซาเร็ธ -มัทธิว 1:18- 2

จากลูกา

เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเร็ธ ให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มีหมั้นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟ ซึ่งเป็นคนในเชื้อวงศ์ของดาวิด หญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีย์ ทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่า “เธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมาก จงชื่นชมยินดีเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอ” มารีย์ก็ตกใจเพราะคำพูดนั้น และรำพึงว่า คำทักทายมีความหมายว่าอย่างไร แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่า “มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน นี่แน่ะ เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน และท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิตย์ และแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลย ” มารีย์จึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่า “เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใด?” ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า นี่แน่ะ ถึงแม้นางเอลีซาเบธญาติของเธอจะชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรชาย บัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมั้นก็มีครรภ์

จากเจ้า จะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จงปกครองในอิสราเอล ต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล -มีคาห์ 5:2

การให้

ให้แต่ละคนถวายเป็นตามความสามารถของตน ตามพระพรที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน -เฉลยธรรมบัญญัติ 16:17

คนใจกว้าง จะได้รับพระพร เพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขาแก่คนจน สุภาษิต 22:9

ผู้ที่ให้แก่คนยากจนจะไม่ขาดสน แต่ผู้ที่เพิกเฉยจะถูกแข่งสาปมาก สุภาษิต 28:27

“อย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย -มัทธิว 6:19-21

พระเยซูประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวาย ทรงสังเกตฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้น และมีคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมายมาใส่ แต่มีหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเดินมา นางเอาเหรียญทองแดงสองอัน มีค่าประมาณโคตรันเทสหนึ่ง มาใส่ไว้ พระองค์จึงทรงเรียกพวกสาวกมาตรัสกับพวกเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ใส่ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้วันนั้น เพราะว่าทุกคนได้เอาเงินเหลือ

แต่ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรม และตัดสินให้กับคนต่ำ
ต้อย ของแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรม ท่านจะตีแผ่นดินโลกด้วย
ตะบองจากปากของท่าน และท่านจะประหารคนอธรรมด้วยลมจากริม
ฝีปากท่าน ความชอบธรรมจะเป็นสายคาดเอวของท่าน และความ
ซื่อสัตย์จะเป็นผ้าคาดที่บั้นเอวของท่าน สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ และ
เสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ ลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากิน อยู่ด้วยกัน
และเด็กเล็กๆ จะนำพวกมันไป แม้โคกับหมีจะหากินด้วยกัน ลูกๆ ของ
มันก็จะนอนอยู่ด้วยกัน และสิงโตจะกินฟางเหมือนวัวผู้ และทารกที่
กินนมจะเล่นอยู่ที่ปากภูของงูเห่า และเด็กที่หย่านมจะเอามือวางบนรัง
ของงูทับทาง จะไม่มีการทำให้เจ็บปวดหรือการทำลาย ทั่วภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์ของเรา เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มด้วยความรู้ในเรื่องของ
พระยาห์เวห์ เหมือนน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้น ในวันนั้น รากของเจสซี จะ
ตั้งขึ้นเป็นสัญญาณแก่ชนชาติทั้งหลาย และท่านจะเป็นที่แสวงหาของ
บรรดาประชาชาติ และที่พำนักของท่านจะรุ่งโรจน์ ในวันนั้น องค์
เจ้านายจะขึ้นพระหัตถ์ของพระองค์ออกไปเป็นครั้งที่สอง เพื่อจะเอา
คนที่เหลืออยู่ของชนชาติพระองค์กลับคืนมาจากอัสซีเรีย จากอียิปต์
จากปัทโรส จากคูช จากเอลาม จากชินาร์ จากฮามัท และจากแผ่นดิน
ชายทะเล -อิสยาห์ 11:1-11

เมื่ออิสราเอลยังเด็ก เราก็รักเขา เราได้เรียกบุตรของเราออกจากอียิปต์
โฮเซยา 11:1

แต่เจ้า เบธเลเฮม เอฟราธาห์ ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์

ได้หกเดือนแล้ว เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำได้ ” มารีย์
จึงกล่าวว่า “นี่แน่ะ ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้า
พร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน” แล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไป ใน
เวลานั้นมารีย์จึงรีบไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย แล้วเข้าไป
ในบ้านของเศคาริยาห์ทักทายปราศรัยกับนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซา
เบธได้ยินคำทักทายของมารีย์ ทารกในครรภ์ของนางก็ดิ้น และนางเอลี
ซาเบธก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงร้องเสียงดังว่า “ใน
บรรดาสตรีเธอได้รับพรมาก และทารกในครรภ์ของเธอก็ได้รับพระพร
ด้วย ทำไมฉันถึงได้รับความโปรดปรานเช่นนี้ คือมารดาขององค์พระผู้
เป็นเจ้าของฉันทมาหา นี่แน่ะ พอเสียงทักทายของเธอเข้าถึงหูของฉันท
ทารกในครรภ์ของฉันทก็ดิ้นด้วยความเปรมปรีดี ความสุขเป็นของสตรีที่
เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเธอนั้นจะสำเร็จ” มารีย์จึงกล่าวว่า
“จิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้า และจิตวิญญาณของ
ข้าพเจ้าก็เปรมปรีดีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า เพราะ
พระองค์ทรงห้วงใยฐานะอันต่ำต้อย ของทาสของพระองค์ นี่แน่ะ
ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก เพราะว่าผู้ทรงฤทธานุ
ภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์ พระ
เมตตาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ ในทุกยุคทุกสมัย
พระองค์ทรงสำแดงอำนาจด้วยพระกรของพระองค์ พระองค์ทรงทำ
ให้คนที่มิใช่เยอหีงกระจัดกระจายไป พระองค์ทรงถอดเจ้านายออก
จากบัลลังก์ และพระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้น พระองค์ทรงให้คนอดอยาก

อิมด้วยสิ่งดี และทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วย
อิสราเอลข้าทาสของพระองค์ พระองค์ทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์
ที่มีต่ออับราฮัม และต่อพงศ์พันธุ์ของท่านเป็นนิตย์ ตามที่พระองค์ตรัส
ไว้กับบรรพบุรุษของเรา ” มารีย์อาศัยอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณ
สามเดือน แล้วจึงกลับไปยังบ้านของตน อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจาก
จักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน นี่เป็นครั้ง
แรกที่มีการจดทะเบียนสำมะโนครัว เกิดขึ้นในสมัยที่คีรีนิอัสเป็นเจ้า
เมืองซีเรีย คนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตน โยเซฟก็
เดินทางจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี ไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮม
ในแคว้นยูเดียด้วย เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วานและเชื้อสายของดาวิด เขา
ไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีย์หญิงที่เขาหมั้นไว้แล้วและกำลังตั้งครรภ์
ขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะคลอดบุตร นางจึงคลอด
บุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่าง
ในโรงแรมสำหรับพวกเขา ในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่ง
กำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์
พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏแก่พวกเขา และพระรัศมีขององค์พระผู้เป็น
เจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากลัวนัก ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขา
ทั้งหลายว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่าน เป็นความ
ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอด
ของพวกท่านคือพระคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิด
นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่าน คือท่านจะพบพระกุมารนั้นพัน

ข้าพเจ้าเห็นเขา แต่ไม่ใช่ในเวลา นี้ ข้าพเจ้ามองดูเขา แต่ไม่ใช่จาก
ระยะใกล้ตัว ดาวดวงหนึ่งจะออกมาจากยาโคบ และพระคทาอันหนึ่ง
จะมาจากอิสราเอล แล้วจะทาบหน้าผากของโมอับ และทำลายเผ่าพันธุ์
ทั้งหมดของเซท -กัณฑ์ดารวิถึ 24:17

เพราะฉะนั้น องค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เอง นี้
แน่ะ หญิงสาว คนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และคน
จะเรียกนามของเขาว่า อิมมานูเอล -อิสยาห์ 7:14

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา
และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า
“ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และ
องค์สันติราช” การเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่าน
จะไม่มีที่สิ้นสุด บนพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของ
พระองค์ เพื่อจะสถาปนาและเชิดชูมันไว้ ด้วยความยุติธรรมและ
ความชอบธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล ความ
กระตือรือร้นของพระยาห์เวห์จอมทัพอจะทำการนี้ -อิสยาห์ 9:6-7

จะมีหน่อหนึ่งแตกออกจากตอของเจสซี และกิ่งหนึ่งที่ยอกจากรากของ
เขานั้นจะเกิดผล และพระวิญญาณของพระยาห์เวห์จะทรงอยู่บนท่าน
คือพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ พระวิญญาณแห่ง
คำปรึกษาและอนุภาพ พระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรง
พระยาห์เวห์ ความชื่นชอบของท่านคือความยำเกรงพระยาห์เวห์ ท่าน
จะไม่พิพากษาตามสิ่งที่ตาท่านได้เห็น หรือตัดสินตามสิ่งที่หูท่านได้ยิน

ความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า พระวาทาทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง ยอห์นเป็นพยานให้กับพระองค์ และร้องประกาศว่า “นี่แหละคือพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงว่า พระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า” เพราะเราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณ จากความบริบูรณ์ของพระองค์ คือว่าเราได้ธรรมบัญญัตินั้นมาทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย แต่พระบุตรองค์เดียวผู้สถิตในพระทรงของพระบิดา ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว

ยอห์น 1:1-18

คำทำนายเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์

เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้า และพงศ์พันธุ์ของนางด้วย เขาจะทำให้หัวของเจ้าแตก และเจ้าจะทำให้สันเท้าของเจ้าฟกช้ำ” -ปฐมกาล 3:15

เราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แข่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า” -ปฐมกาล 12:3

คทาจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ ทั้งไม้เท้าของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากหัวงเท้าของเขา จนกว่าซีโลห์จะมา และชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังเขา

ปฐมกาล 49:10

ผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า” ในทันใดนั้น ชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงที่สุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น” เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้ว บรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่า “ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเรา” เขาก็รีบไป แล้วพบนางมารีย์กับโยเซฟ และพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้า เมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้น คนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขา ส่วนนางมารีย์ก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจ บรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้า สำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขา หลังจากครบแปดวันซึ่งเป็นวันที่จะให้พระกุมารนั้นเข้าสู่หน่อ เขาจึงให้นามว่าเยซู ดังที่ทูตสวรรค์กล่าวไว้ก่อน จะปฏิสนธิในครรภ์ เมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวตามธรรมเนียมของโมเสส บิดามารดาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมเนียมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า ว่า “บุตรชายหัวปีทุกคนจะต้องเป็นบุตรที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า” แล้วพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาตามที่ตรัสสั่งไว้แล้วในธรรมเนียมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือ นกเขาคู่หนึ่ง หรือนกพิราบหนุ่มสองตัว มีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า ท่านคอยเวลาที่พวกอิสราเอลจะ

ได้รับการปลอบโยนใจ และพระวิญญูณบรสิทุธิ์ก็สถิตกับท่าน พระวิญญูณบรสิทุธิ์ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อสิเมโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหาร โดยการทรงนำของพระวิญญูณ และขณะที่บิดามารดาพาพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะทำต่อพระกุมารตามธรรมเนียมของธรรมเนียมของธรรมบัญญัตินั้น สิเมโอนเข้าไปอุ้มพระกุมาร และสรรเสริญพระเจ้าว่า “ข้าแต่องค์เจ้านาย บัดนี้ขอทรงให้ท่าสของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระคำรัสของพระองค์ เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว ซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าชนชาติทั้งหลาย เป็นความสว่างที่ส่องแก่คนต่างชาติ และเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์” ส่วนบิดามารดาของพระกุมารนั้นก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวถึงพระกุมาร แล้วสิเมโอนก็อวยพรเขา แล้วกล่าวแก่นางมารีย์มารดาพระกุมารนั้นว่า “นี่แน่ะ พระกุมารนี้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือลุกขึ้น และจะเป็นหมายสำคัญที่คนจะปฏิเสธ เพื่อที่ว่าความคิดในใจของคนจำนวนมากจะปรากฏแจ้ง ถึงหัวใจของท่านเองก็จะถูกดาบแทงทะลุด้วย” มีผู้เผยพระวจนะหญิงคนหนึ่งชื่ออานนา เป็นบุตรของฟาเนลในเผ่าอาเซอร์ นางชรามากแล้ว นางอยู่กับสามีได้เพียงเจ็ดปีหลังจากแต่งงาน แล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงอายุแปดสิบสี่ปี นางไม่เคยออกไปจากบริเวณพระวิหารเลย แต่อยู่นั่งสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน ในขณะนั้น ผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระ

กุมารให้คนทั้งหลายที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟัง เมื่อโยเซฟกับนางมารีย์ทำสิ่งต่างๆ ตามธรรมเนียมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้ว จึงกลับไปยังนาซาเร็ธเมืองของตนในแคว้นกาลิลี พระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้น เต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่าน - ลูคา 1:26-56, 2:1-40

จากยอห์น

ในปฐมกาลพระวาเททรงดำรงอยู่ และพระวาเททรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาเททรงเป็นพระเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาเท ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาเท พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ มีชายคนหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอห์น ท่านมาในฐานะสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้น เพื่อว่าทุกคนจะได้เชื่อเพราะท่าน ท่านไม่ใช่ความสว่างนั้น แต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้น ความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้นกำลังเข้ามาในโลก พระองค์ทรงอยู่ในโลกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากพระองค์ แต่โลกไม่รู้จักพระองค์ พระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์ แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์ แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า ซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกาม หรือ